

นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งในที่นี่เรียกว่า ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ได้จัดทำ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการที่ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวม เก็บรักษา ประมวลผล แบ่งปัน และโอน **ข้อมูลส่วนบุคคล** ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในที่นี่เรียกว่าผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานเยี่ยมชม **เว็บไซต์** หรือใช้ **บริการ** ของผู้ให้บริการ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ เรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานใช้ "เว็บไซต์" และ "บริการ" ของผู้ให้บริการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการของเราด้วยการสร้างบัญชี เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่ท่านร้องขอ เราอาจขอให้ท่านกรอกชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลระบุตัวตนของท่านเพื่อเปิดบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านเลือก เราอาจขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์ (Browser) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ในกรณีที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องได้รับบริการ และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของผู้ใช้งานหรือเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับบริการที่ดี ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นและให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เหตุใดผู้ให้บริการจึงต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่หรือข้อบังคับตามกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ผู้ให้บริการอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าเป็นไปได้เพื่อประโยชน์สูงสุด และกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ ถ้าบัญชีของท่านถูกปิด ผู้ให้บริการอาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ แต่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูล

ตราบเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ให้บริการจะยังคงใช้และเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ดังกล่าวต่อไปตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

- ผู้ให้บริการได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน
- การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำธุรกรรมที่ผู้ใช้งานประสงค์
- การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่น ๆ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการมีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ เข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต